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สื่อ ประเด็นข่าว 

 กญัชาทางการแพทย ์

ไทยรัฐ มตชิน แนวหน้า 

คมชัดลึก  

ผู้จัดการรายวัน 

ผู้จัดการออนไลน ์

กรงุเทพธรุกจิออนไลน์ 

   -เสนอข่าว นายอนุทนิ ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สธ. กล่าวถึง กรณีนายยืนยง โอภากุล ออกมาโพสต์

ดงักล่าวว่าได้จัดการปัญหาและความเข้าใจผดิทั้งหมดแล้ว ยืนยันว่าไม่มอีะไรและไม่มใีครวางยา อย่างไรกต็าม ประกาศ

ฉบบัดงักล่าวเป็นการปกป้อง คุ้มครอง เกษตรกรและผู้ประกอบการในประเทศไทย ไม่ใช่เป็นการเอื้อประโยชน์กบักลุ่ม

ทุนหรือบริษัทใด รวมถึงยังเป็นการควบคุมสารสกดักัญชงให้มีความปลอดภัยตามมาตรฐาน และย า้ว่าประกาศฉบับ

ดังกล่าวมีส่วนดีมากกว่าไม่ดี  เรื่องนี้ ยังไม่ได้มีการพูดคุยท าความเข้าใจกบันายยืนยง แต่เบื้องต้นได้สั่งให้เลขาธกิาร 

อย. แถลงเพ่ือสร้างความเข้าใจกบัประชาชนเรว็ๆ นี้  โดยก าชับให้แถลงด้วยภาษาที่ชาวบ้านเข้าใจง่าย ไม่ใช้ศัพทเ์ทคนิค 

ทั้งนี้  เชื่อว่าเรื่องนี้จะไม่มปัีญหา และไม่มกีารวางยาใดๆ ทั้งสิ้น 

ไทยรัฐ เดลินวิส ์ 

มตชิน กรงุเทพธรุกจิ 

ไทยรัฐออนไลน ์

กรงุเทพธรุกจิออนไลน์ 

บ้านเมอืงออนไลน์ 

มตชินออนไลน ์

ผู้จัดการออนไลน ์

เวบ็ไซตเ์ดลินวิส ์

ไอเอน็เอน็ 

ส านักข่าวไทย 

Newtv. 

  -เสนอข่าว นพ.สขุุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. พร้อมผู้บริหารกระทรวงฯ ร่วม แถลงข่าว "สธ. แจง กรณี ประกาศฯ 

ปลดล็อกสารสกัดในกัญชาและกัญชงตามคุณสมบัติที่ก  าหนด"ว่า ประเทศไทยน ากัญชามาใช้ประโยชน์ในการ

รักษาพยาบาล ส่วนกญัชงน าเส้นใยมาใช้ จึงมีการหารือว่า จะท าอย่างไรให้เกิดประโยชน์มากขึ้นทั้งต่อประชาชนและ

เศรษฐกิจ จึงมีการออกประกาศดังกล่าวเพ่ือใช้ประโยชน์สารจากกัญชาและกัญชง โดยเฉพาะกัญชงให้มีโอกาสเชิง

อุตสาหกรรมครอบคลุมมากขึ้น แต่ยืนยันว่า ทั้งหมดต้องเป็นการท าโดยคนไทยผลิตภายในประเทศ ไม่มีการน าเข้า 

หรือเปิดให้ต่างชาตอิย่างแน่นอน 

    ด้านนพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ เลขาธกิาร อย. ชี้ แจงว่า ประกาศทั้ง 2 ฉบับ คือ ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ เรื่อง 

ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษประเภท 5 (ฉบับที่ 2) และประกาศคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ เร่ือง ก าหนด

ลักษณะกญัชง (Hemp) พ.ศ. 2562 ยังคงก าหนดให้ทั้งกญัชากญัชง เป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 5 เพียงแต่มีการ

ยกเว้นบางกรณ ีเนื่องจากพบว่ามสีารที่ใช้ประโยชนไ์ด้ และยังสามารถสนับสนุนให้เป็นพืชเศรษฐกจิ ส าหรับการอนุญาต

ปลูก เวลานี้ ยังเป็นไปตามกฎหมายเดิม ภาครัฐ เป็นผู้ขออนุญาต แต่อยู่ระหว่างยกร่างแก้ไขกฎกระทรวงเปิดกว้างให้

ประชาชนท าได้มากขึ้น เมื่อยกร่างเสรจ็จะท าโฟกสักรุป๊ และรับฟังความเหน็ แล้วค่อยน าเข้า ครม. และกฤษฎีกาต่อไป 

อย่างไรกต็าม ยังอนุญาตให้ปลูกได้เฉพาะสายพันธุท์ี่ขึ้นทะเบียนแล้วเท่านั้น และปัจจุบันมีอยู่เพียง 4 สายพันธุ ์ จากนี้  

อย.จะต้องด าเนินการออกกฎระเบยีบ ส าหรับผลิตภัณฑท์ี่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ยา ผลิตภัณฑส์มุนไพร อาหาร เคร่ืองส าอาง 

เพ่ือให้รองรับการน ากญัชงไปใช้ประโยชน์ ในผลิตภัณฑน์ั้นรวม 4 ฉบบั 

กรงุเทพธรุกจิ   -เสนอข่าว นพ.สรุโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธกิาร อย.กล่าวว่า ในร่างกฎกระทรวงเกี่ยวกบัการปลูกกญัชงและควบคุม

ในการน าไปใช้ประโยชน์ ผลิตภัณฑป์ระเภทต่างๆ ฉบบัใหม่นั้น มีการก าหนดว่า การปลูกกญัชง จะต้องปลูกด้วยเมลด็

พันธุ ์ที่มกีารขึ้นทะเบยีนรับรอง และมสีารทเีอชซีไม่เกนิ 0.3% โดยได้รับใบอนุญาตปลูกตาม พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ 

เมื่ อเป็นช่อดอกและใบ จะต้องมีทีเอชซีไม่เกิน 0.5 %ปัจจุบันมีการขึ้ นทะเบียนสายพันธุ์กัญชง 4 สายพันธุ ์ 

ซึ่งเป็นสายพันธุท์ี่มีการพัฒนาขึ้นในประเทศไทย โดยสายพันธุท์ี่มีสารทเีอชซีสงูที่สดุ จะไม่เกนิ 0.3% เมื่อคลายลอ็ก

และปรับแก้กฎกระทรวงต่างๆ เรียบร้อยแล้ว กจ็ะน าไปสู่การเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกจิได้  

ผู้จัดการออนไลน ์

 

  -เสนอข่าว นายปานเทพ พัวพงษ์พันธ ์คณบดสีถาบนัแพทย์แผนบูรณาการและเวชศาสตร์ชะลอวัยมหาวิทยาลัยรังสติ 

และเครือข่ายประชาสงัคมกญัชาฯ กล่าวว่า การที่ประกาศระบุสดัส่วนซีบีดีเอาไว้สงูถึง 99% จึงกงัวลว่าประชาชนไม่มี

ทางท าได้ แต่อย.ชี้แจงแล้วว่าเป็นการก าหนดใช้ส าหรับแลปเท่านั้นกส็บายใจ แต่ขอให้มกีารเขยีนในประกาศเพ่ิมเตมิได้

หรือไม่ว่าใช้เฉพาะแค่ห้องปฏิบัติการเท่านั้น เพ่ือป้องกนัการตีความเป็นอย่างอื่นในภายหลัง และขอให้ทบทวน เรื่อง

สายพันธุท์ี่จะปลูก ควรก าหนดค่าสารทเีอชซี 0.2% แต่ไม่เกนิ 1% เพ่ือขยายสายพันธุใ์ห้มากขึ้น        

ไทยรัฐ 

 เวบ็ไซตเ์ดลนิิวส ์

  -เสนอข่าว ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย กล่าวว่า เมล็ดกัญชง ปัจจุบันเป็นที่ปรารถนาของนานาประเทศทั่วโลกเนื่องจากมีโอเมก้า 3 โดยมี

การศึกษาขนาดใหญ่อย่างน้อย 2 รายการพบว่ามีการป้องกันเส้นเลือดตีบ ในคนที่เคยเป็นเส้นเลือดหัวใจตีบ 20% 

ไม่ให้เป็นซ า้ และป้องกนัไม่ให้ผู้ที่เคยหัวใจวายเป็นซ า้อกี อาจกล่าวได้ว่าทั้งร่างของกญัชงใช้ประโยชน์ได้มากกว่ากญัชา

7 มีนาคม 2560 

สรุปข่าว สธ. ประจ าวนัที ่3 กนัยายน 2562 

ส านกัสารนเิทศ ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข 

โทร 0 2590 1311-3  โทรสาร 0 2591 8613 เว็บไซต ์http://pr.moph.go.th 

 



                                                             สรุปข่าววันที่  3 กันยายน 2562 2 
สื่อ ประเด็นข่าว 

ทั้งช่อดอก ใบ เมลด็ เปลือกแห้ง แกนล าต้นแห้ง และเส้นใยแห้ง 

แนวหน้า NEW18 

ผู้จัดการรายวัน 

กรงุเทพธรุกจิออนไลน์ 

กรมประชาสมัพันธ ์

  -เสนอข่าว นายวัชรพงษ์ คูวิจิตรสุวรรณ เลขานุการ รมว.สาธารณสุข กล่าวในระหว่างการเป็นประธาน เปิดคลินิก

กญัชาแพทย์แผนไทย รพ.เสาไห้เฉลิมพระเกยีรต ิ80 พรรษา จ.สระบุรี รักษาผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยต ารับ "ยาศุขไสยาศน์ 

มตชิน  

มตชินออนไลน ์

ผู้จัดการรายวัน 

ส านักข่าวไทย 

thaiPBS 

  -เสนอข่าว นพ.มรุต จิรเศรษฐสริิ อธบิดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก นพ.ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ 

รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ ลงตรวจเย่ียมการเปิดให้บริการของคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย รพ.

การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานยศเส กทม. เปิดให้บริการคลินิกกญัชาฯเป็นวันแรก ในช่วงเช้าพบผู้ ป่วย

ได้เดินทางมาปรึกษาแพทย์ราว 10 กว่าคน ส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยมะเรง็ระยะลุกลาม โดยวันนี้มีเพียง 3 โรงพยาบาลที่

สามารถจ่ายยาต ารับศุขไสยาศน์ ไ ด้  คือ รพ. การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน รพ.เสาไ ห้  

จ.สระบุรี และ รพ.บางกระทุ่ม จ.พิษณโุลก เนื่องจากความพร้อมของแต่ละโรงพยาบาลไม่เหมอืนกนั   ทั้งนี้  ในการจ่าย

ยา จะขึ้ นอยู่กับดุลพินิจของแพทย์เป็นส าคัญ เนื่องจากการรักษาคนไข้แต่ละคนไม่เหมือนกัน ต้องค านึงถึงความ

ปลอดภัย โดยผู้ ป่วยต้องผ่านการคัดกรองด้วยแพทย์แผนปัจจุบัน ไม่มีค่าตับ ค่าไต เกินเกณฑ์มาตรฐาน และไม่มี

ประวัติการใช้สารเสพติด หรือป่วยจิตเวชมาก่อน และเมื่อผ่านการตรวจและแพทย์เห็นว่าสมควรได้รับยา ทาง

โรงพยาบาลกจ็ะจ่ายยาให้รับประทานทนัท ีโดยยาต ารับศุขไสยาศน์ มีลักษณะเป็นผงชง กบัน า้ใช้ดื่ม จากนั้นติดตาม

อาการอกี 2 ชั่วโมง หากปลอดภัย ไม่มีการแพ้กญัชา กส็ามารถกลับบ้านได้ และได้รับยากัญชาต ารับศุขไสยาศน์ส่วน

หนึ่งกลับบ้าน จะมากน้อยอยู่ที่ดุลยพินิจของแพทย์ ทั้งนี้  เพ่ือให้มั่นใจว่ายากญัชาที่จ่ายไปอยู่กบัผู้ป่วย ในซองยาจะมี

การตดิควิอาร์โคด เพ่ือให้ทราบว่าผู้ป่วยรับยาเป็นใคร ได้รับกี่ซอง เพ่ือสะดวกกบัการติดตาม และยังจะมีการโทรศัพท์

สอบถามตดิตามประเมนิผลทุก 7-14 วันอกีด้วย  ส่วนยากญัชาต ารับน า้มนัเดชาที่น ามาแสดงคร้ังนี้  เป็นเพียงตัวอย่าง 

ยังไม่สามารถแจกจ่ายประชาชนได้ เนื่องจากตดิการพิจารณาของคณะกรรมการจริยธรรมวิจัยในคน คาดว่าจะพิจารณา

เสรจ็สิ้นในอกี 1-2 สปัดาห์ข้างหน้า 

     ด้าน นพ.ปราโมทย์ กล่าวว่า ขณะนี้กรมการแพทย์แผนไทยฯ ยังอยู่ระหว่างพัฒนาแอพพลิเคชั่น ชื่อ "Ganja in 

TTM" เพ่ือให้ผู้ป่วยและผู้สนใจดาวน์โหลด ภายในแอพพ์ จะให้ข้อมูลเกี่ยวข้องกบัสถานพยาบาลที่เปิดให้บริการ 

ผู้จัดการรายวัน 

ผู้จัดการออนไลน ์

   -เ ส นอ ข่ า ว  เ ค รื อ ข่ า ยป ร ะ ช า สั ง คมกัญช า เ พ่ื อ ก า รแพทย์ ส า ห รั บ ป ร ะ ช า ชน  โ ด ยน า ยป า น เ ทพ  

พัวพงษ์พันธ ์คณบดีสถาบันแพทย์แผนบูรณาการและเวชศาสตร์ชะลอวัย มหาวิทยาลัยรังสติ , น.ส.รสนา โตสติระกูล 

ผู้แทนมูลนิธสิขุภาพไทย และม.ล.กรกสวิัฒน์ เกษมศรี ผอ.ศูนย์วิจัยนโยบายพลังงานและทรัพยากร มหาวิทยาลัยรังสติ 

ได้ท าหนังสอืเปิดผนึกถงึรมว.สธ. เรื่องขอให้พิจารณาทบทวน ประกาศปลดลอ็ก "กญัชง-กญัชา" ออกจากบัญชียาเสพ

ติดประเภท 5 เหตุไม่มีความชัดเจนที่จะก่อให้เกดิประโยชน์ต่อพันธุ์พืชกญัชาและเกษตรกรไทย แถมเสี่ยงจ ากดัการ

สกดัเฉพาะกลุ่ม 

ส านักข่าวไทย 

ผู้จัดการออนไลน ์

   -เสนอข่าว แม่ชาวระนองวอนภาครัฐ ให้โอกาสลูกวัย 8 ขวบ ได้รับสารสกดักญัชา หลังป่วยด้วยโรคทางเส้นประสาท

และโรคชักเกรง็มาเกอืบ 8 ปี ทราบว่าเวลานี้ ทางโรงพยาบาลสรุาษฎร์ฯ ได้รับสารสกดักญัชา ซึ่งตัวยานี้  มีผลสามารถ

รักษาลูกชายได้ แต่การเข้าถงึยากมาก เพราะหากไม่รู้จัก หรือเดนิเรื่องไม่ถูกต้อง แม้เราจะพาลูกไป กอ็าจจะไม่ได้รับยา 

ช่องone 

มตชินออนไลน ์

เวบ็ไซตส์นุก 

  -เสนอข่าว นายประเวช สาสมีา อายุ 58 ปี อยู่บ้านเลขที่ 91 หมู่ 10 ต.หัวนา อ.เขมราฐจ.อบุลราชธานี เข้าแจ้งความ 

หลังจากมกีลุ่มคนร้ายได้มาหักเอากิ่งกญัชาที่ได้ขออนุญาตจากสสจ.อุบลราชธานี เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 เพ่ือมี

ไว้ในครอบครองยาเสพตดิให้โทษประเภท 5 เฉพาะกญัชา จ านวน 2 ต้น เพ่ือรักษาโรคเฉพาะตวั ซึ่งตนเองได้ป่วยเป็น

โรคเบาหวาน โรคความดันสูง โรคไขมันในเส้นเลือด โดยจะต้มกินทุกวันปลูกกญัชามาได้ประมาณ 2 เดือนกว่าแล้ว 

ตั้งแต่เริ่มปลูกมีแต่คนมาขโมยแล้วถึง 4-5 คร้ัง เลยลงทุนติดกล้องวงจรปิด เพ่ือจะจับคนที่ขโมย และล่าสุด กล้อง

วงจรปิดสามารถจับภาพคนร้ายจ านวน 4 คน  

สปริงนิวส ์

 

  -เสนอข่าว รศ. ดร. วีรชัย พุทธวงศ์  หรือ อ.อ๊อด นักวิจัยจากห้องปฏิบัติการวิจัยกัญชาเพ่ือการแพทย์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งมใีบอนุญาตครอบครองและผลิตสารสกดับริสทุธิ์จากกญัชา ได้รายงาน ความคบืหน้าของ

งานวิจัย ที่ได้ท าการสกดัสารบริสทุธิ์ CBD หรือ Cannabidiol จากกญัชาของกลางที่ได้รับจาก ปปส. เป็นผลส าเรจ็แล้ว 

โดยมคีวามบริสทุธิ์สงูถงึ 99%  

คมชัดลึก   -เสนอข่าว นายไพศาล พืชมงคล อดตีกรรมการผู้ช่วยรองนายกรัฐมนตรี (พล.อ.ประวิตร วงษ์สวุรรณ) โพสต์ผ่านเฟ

ซบุ๊ก ระบุว่า ช่วยกันตรวจสอบว่าจริงหรือไม่ มีคนแจ้งว่ากิจการของเจ้าสัวรายหนึ่งได้รับอนุญาตให้ปลูก แปรรูป ใช้ 

น าเข้า ส่งออกกญัชา เรียบร้อยไปแล้ว เรียบร้อยตอนที่ออกกฎหมายยาเสพตดิให้อ านาจอนุญาตในเร่ืองนี้ ได้แล้ว หลอก
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ประชาชนให้หลงดใีจว่า "ปลดลอ็กกญัชาฯ" 

เวบ็ไซตแ์นวหน้า 

เวบ็ไซตส์ยามรัฐ 

  -เสนอข่าว นายไพศาล พืชมงคล อดตีกรรมการผู้ช่วยรองนายกรัฐมนตรี โพสตข้์อความในเพจเฟซบุก๊ ว่า วาทะกรรม

ปลดลอ็กกญัชาฯ คอืวาทะกรรมลวงโลก และหลอกต้มคนไทยว่าจะได้ปลูก-ใช้ กญัชาในการรักษาความเจบ็ป่วย มาถึง

วันนี้ชัดเจนและไม่มข้ีอสงสยัใดๆแล้วว่า ความจริงคอืการปลดล้อกให้ต่างชาตแิละเจ้าสวัมสีทิธปิลูก-สกดั-ใช้-จ าน่าย-

น าเข้า-ส่งออก กญัชา อนัเป็นการผูกขาดแบบเหล้า-บุหร่ี นั่นเอง 

 

เดลินวิส ์ไทยโพสต ์

กรงุเทพธรุกจิ มตชิน 

 

 

โครงการใหผู้ป่้วยรบัยาท่ีรา้นขายยา  

  - เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. ในฐานะประธานบอร์ด สปสช. กล่าว ว่า 

บอร์ดสปสช. เห็นชอบโครงการให้ผู้ป่วยรับยาที่ร้านยา เพ่ือลดความแออัดในรพ. หากมีความพร้อมทุกด้านให้เร่ิม

ด าเนินการตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. น าร่องในปีงบฯ63 ใน รพ.ไม่เกิน 50 แห่ง ร้านยาไม่เกิน 500 แห่ง และจะทยอย

เพ่ิมเติมในปีถัดไป ก าหนดขอบเขตการจ่ายยาให้ผู้ ป่วย 4 กลุ่มโรค คือ เบาหวาน ความดันโลหิตสงู หอบหืด จิตเวช 

หรือโรคเร้ือรังที่ไม่มีความซับซ้อนในการดูแล โดยให้ขึ้ นอยู่กับความสมัครใจของผู้ป่วยด้วย ซึ่ งผู้ป่วยไม่ต้อง 

เสยีค่าบริการ ส่วนการด าเนินงานระหว่างเครือข่ายรพ.และร้านยา ก าหนด 3 ทางเลือก คอื 1. รพ.จัดยารายบุคคลส่งให้

ร้านยา ไม่ช่วยลดภาระงานของรพ. 2. รพ.จัดส ารองยาไว้ที่ร้านยา ช่วยลดภาระงานที่รพ. ได้ แต่มีภาระการดูแลคลังยา

ย่อยที่ร้านยา และ 3. ร้านยาด าเนินการจัดการด้านยาเอง แต่ต้องมรีาคายามาตรฐานที่รพ.จ่ายให้กบัร้านยา ส่วนจะเป็น

รปูแบบใดให้ขึ้นอยู่กบัรพ.ตกลงกบัร้านยา โดยงบฯที่ใช้น าร่องนโยบายในปี 63 อยู่ที่ประมาณ 153 ล้านบาท เพ่ือเป็น

ค่าจัดบริการด้านยาและเวชภัณฑข์องร้านยา 70 บาทต่อครั้ง และค่าจัดบริการด้านยาและเวชภัณฑ์ของหน่วยบริการ

ร่วมกบัร้านยา เหมาจ่ายอตัรา 33,000 บาท ต่อร้านยา 1 แห่งต่อปี  

        นอกจากนี้  บอร์ด สปสช.ยังได้อนุมัติหลักการให้ใช้เงินกองทุน "รายได้สงู (ต ่า) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม" ที่เป็นการ

คาดการณ์งบประมาณคงเหลือของเงินกองทุนหลักประกนัสขุภาพแห่งชาติ ปี 62 จ านวนไม่เกิน 399 ล้านบาท เพ่ือ

ด าเนินงานน าร่องตามนโยบายนี้  พร้อมเห็นชอบเสนอต่อ รมว.สธ.ประกาศก าหนดค่าจัดบริการด้านยาและเวชภัณฑ์

ส าหรับร้านยา และค่าจัดบริการด้านยาและเวชภัณฑ์ของหน่วยบริการร่วมกับร้านยา เป็นค่าใช้จ่ายอื่นตามข้อ 3 (1) 

แห่งค าสั่ง คสช.ที่ 37/2559 และข้อ 18 (7) แห่งประกาศ กสธ.ที่ออกภายใต้ค าสั่ง คสช.ที่ 37/2559 เพ่ือให้มี

กฎหมายรองรับการด าเนินงาน จากนโยบายนี้ ผู้ป่วยยังคงพบแพทย์เหมือนเดิม มารับการตรวจตามนัดที่ รพ.

เหมอืนเดมิ แต่ผู้ป่วยจะสามารถเลือกได้ว่าจะรับยาที่ห้องยาของ รพ. หรือจะรับยาที่ร้านยาตามใบสั่งแพทย์ หากผู้ป่วย

รับยาที่ร้านยากไ็ม่ต้องมารอคิวเพ่ือรับยา แถมยังสามารถซักถามหรือขอค าแนะน าการใช้ยากับเภสัชกรที่ร้านยาได้ 

หลังจากนี้ ต้องมกีารประเมนิผลเพ่ือดูประสทิธผิลนโยบายนี้  

 

เพจGossipสาสขุ 

การบริหารงานในสธ. 

  -โพสตข้์อความเกี่ยวกบัการบริหารงานภายในสธ. ที่เร่ิมกลับมาวุ่นวายอกีคร้ัง เนื่องจากรมว.สธ มกัจะเลือกใช้ทมีงาน

และขรก.สายแพทย์ชนบท ทมีสปสช. ท าให้แพทย์สาย สสจ. ผอ.รพศ./รพท. รู้สกึว่าโดนเมนิเฉย จึงหันไปทางรมช.สธ. 

ในขณะที่รมช.สธ.ได้ไปดงึนพ.ไพจิตร์ วราชิต อดตีปลัดสธ.ในยุคประชาธปัิตย์มาเป็นประธานที่ปรึกษา เพ่ือเป็นหัวหน้า

ทมีด้านนโยบายให้ค าแนะน า รมต. ซึ่ง นพ.ไพจิตร์ก์ ยังมีเครือข่าย นพ.สสจ. และ ผอ.รพ. ที่ยังคุ้นเคยกนัดี จึงเร่ิม

ขบัเคล่ือนนโยบายให้พอฟัดพอเหวี่ยงกบัรมต.ที่มทีมีพีอาร์จ านวนมาก เป็นตวัอย่างเลก็ๆสะท้อนให้เหน็ความพยายาม

แย่งซีนของ 2 รมต. 

 

ไทยรัฐ สกูป๊หน้า 1 

ระบบหลกัประกนัสุขภาพถว้นหนา้ 

  -เสนอสกูป๊ สทิธปิระโยชน์ที่บอร์ดสปสช.เพ่ิมให้กบัผู้ใช้สทิธบิัตรทอง โดยพิจารณาความเป็นไปได้บนผลการศึกษา

และความคุ้มค่าทางเศรษฐานะ 

 นโยบายปิดผบัตี4 

ส านักข่าวไทย   -เสนอข่าว นพ.พงศ์เทพ  วงศ์วัชรไพบูลย์ คณะกรรมการมูลนิธิแพทย์ชนบท และรอง  ผอ.ด้านปฐมภูมิ รพ.น่าน

กล่าวถึงกรณีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีข้อเสนอให้เล่ือนปิดผับจากตี2เป็นตี 4 ว่า จะก่อให้เกิดผลเสียต่อ

ภาพลักษณข์องประเทศไทย เนื่องจากตั้งเป้าที่จะไปดึงนักท่องเที่ยวที่หวังจะมาเที่ยวกลางคืน ซึ่งเป็นการท่องเที่ยวเชิง

ลบ มีแต่จะท าให้เกิดอุบัติเหตุทางท้องถนน ปัญหาอาชญากรรม และการค้าประเวณีเพ่ิมมากขึ้น ททท.ควรจะไปเร่ง

ส่งเสริมการท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ชุมชนและเชิงวัฒนธรรม ซึ่งเป็นการท่องเที่ยวเชิงบวก มากกว่า ไม่ควรจะไปเพ่ิม

การมอมเมาประชาชน   ถ้าไปสนับสนุนให้เปิดผับถึงตี 4 เท่ากบัไปเร่งให้นักท่องเที่ยวที่เป็นคนไทยดื่มสรุากนัมากขึ้น

ด้วย  จะมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุทางท้องถนนได้มาก อีกทั้งทุกวันนี้ เราต้องรักษาคนเจ็บจากอุบัติเหตุ ที่มักจะมาใน
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ช่วงเวลา 4ทุ่ม ถงึ ต ี2  เป็นส่วนใหญ่ กว่าร้อยละ 40 มีแอลกอฮอล์เข้าไปเกี่ยวข้อง  ตนขอชื่นชม นายอนุทนิ ชาญวีร

กุล รมว.สธ.ที่เป็นตวัแทนบุคลากรสขุภาพในการคดัค้านการเปิดผบัถงึต ี4  ท าให้เหน็ว่าท่านมนีโยบายที่ว่า สขุภาพของ

คนไทยและนักท่องเที่ยวส าคญัไม่น้อยกว่าการสร้างรายได้แต่เพียงอย่างเดยีว 

 กฎกระทรวงสุขลกัษณะของสถานท่ีจ าหน่ายอาหาร 

มตชิน   -เสนอบทความ ผลงานหนึ่งของ สธ. กค็อื กฎกระทรวงสขุลักษณะของสถานที่จ าหน่ายอาหาร พ.ศ.2561 ที่ประกาศ

ลงในราชกจิจานุเบกษา เล่ม 135 ตอนที่ 2 ก วันที่ 20 มถุินายน 2561 ซึ่งใช้บงัคบั เมื่อพ้นก าหนด 180 วันนับแต่วัน

ประกาศในราชกจิจานุเบกษา  ชี้ ให้เหน็ว่าสธ.เน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง เป็นมาตรการเชิงรกุในการพัฒนาประเทศใน

ด้านการสาธารณสขุ กฎกระทรวงดงักล่าวได้ก าหนดสาระส าคัญไว้ 4 หมวดด้วยกนั ประกอบด้วย หมวด 1 สขุลักษณะ

ของสถานที่จ าหน่ายอาหาร หมวด 2 สุขลักษณะของอาหาร กรรมวิธกีารท า ประกอบหรือปรุง การเกบ็รักษาและการ

จ าหน่ายอาหาร หมวด 3 สขุลักษณะของภาชนะ อปุกรณ ์และเคร่ืองใช้อื่นๆ และ หมวด 4  สขุลักษณะส่วนบุคคลของผู้

ประกอบกจิการ และผู้สมัผสัอาหาร   สาระส าคญัของกฎกระทรวงฉบบันี้  เป็นนวัตกรรมเชิงสงัคม ที่ สธ.ได้สร้างขึ้นเพ่ือ

คุ้มครองสขุภาพประชาชนและพิทกัษ์สทิธขิองประชาชนในการรับบริการด้านอาหาร ซึ่งชี้ ให้เหน็ว่า สธ.มคีวามห่วงใยใน

ชีวิตและความเป็นอยู่อย่างแท้จริง  

       ทุกภาคส่วนของสงัคมควรให้ความส าคัญกบักฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จ าหน่ายอาหาร พ.ศ.2561 ใน

การน าไปสู่การปฏบิัติที่มีประสทิธผิล มิใช่มอบภารกจิให้เฉพาะกรมอนามัย สธ.เท่านั้น หากมีการด าเนินการได้ส าเรจ็ 

ประชาชนทั้งประเทศจะได้รับการบริการจากสถานที่จ าหน่ายอาหารที่มีคุณภาพ โดยผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัส

อาหารที่ได้มาตรฐาน อนัจะส่งผลดีต่อสขุภาพของประชาชนภายใต้ประเทศที่ได้มาตรฐานในด้านอาหาร ขอชื่นชมใน

ความมุ่งมั่นของกรมอนามัย และขอเป็นก าลังใจให้กรมอนามัยในการบริหารจัดการกฎกระทรวงฉบับนี้ ให้ประสบ

ผลส าเรจ็ 

 สมุนไพรหมอเณร 

แนวหน้า  

คอลัมน์บุคคลแนวหน้า 

  -กล่าวว่า หากจะส่งเสริมเกษตรกรให้มรีายได้ ลดการน าเข้ายาจากต่างประเทศ แพทย์แผนไทยท าไมวันนี้ ยังไปไม่ถึง

ไหน สาธารณสุขน างบประมาณไปทุ่มเทกับงานวิจัยแต่ละปีจ านวนมโหฬารสุดท้ายกไ็ด้แค่ขมิ้นชัน ยาหม่อง ยาทาถู

คลายเส้น ต ารับยาไทยหมอพ้ืนบ้านมีมากมายกลับไม่ได้รับการส่งเสริม ซ า้ยังถูกกดหัวแบบไม่ให้ผุดไม่ให้เกิดกนัเลย 

"กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย" ออกใบประกอบโรคศิลปะให้กบัหมอพ้ืนบ้าน ไม่ได้ท าให้ชีวิตหมอพ้ืนบ้านมีศักดิ์ศรี

แต่อย่างใด เพราะยังม ีกฎนรก ห้ามหมอพ้ืนบ้านเรียกรับเงินทองผลประโยชน์ ห้ามรักษาคนไข้ต่างถิ่น "ชัยรัตน์ นนท

ชัย" หรือ "หมอเณร" กต็กอยู่ในวังวนนั้นมากกว่า 30 ปีแล้ว ทั้งที่เขามสีตูรยาจากคมัภีร์โบราณที่ตกทอดมาหลายชั่วอายุ

คน มผีลงานรักษาโรคร้ายต่างๆ ทั้งเบาหวาน ความดนั โรคหลอดเลือดหัวใจ ไขมนัในเส้นเลือดสงูทว่า "กรมการแพทย์

แผนไทย" มีหนังสือตอบกลับหมอเณรว่า "ไม่มีนโยบายส่งเสริมเอกชน" แค่นี่กพั็ง ไม่เป็นท่า แต่กลับเอาเงิน

งบประมาณไปทุ่มให้กบัพวกนักสร้างภาพเป็นข่าวใหญ่ผ่านสื่อรักษามะเรง็ สดุท้าย กค็ว้าน า้เหลว 

    กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย ไม่แยแส ไม่สนใจว่า "ท าไมคนที่เป็น เบาหวานต้องตัดแขนตัดขา" แต่เมื่อรับ "ยา

สมุนไพรหมอเณร" แล้วมีอาการดีขึ้น หลายรายหายจาก โรคร้าย ไม่มีการพิสูจน์วิจัยต่อยอด เพราะนั่นมันแค่หมอ

พ้ืนบ้านที่ไร้ปากเสยีง  

 

มตชิน คอลัมน ์

บทน ามตชิน 

เด็กม.4กินสม้ต าติดเช้ือในล าไส ้

  -เสนอบทความ กรณเีดก็นักเรียนม. 4 จ.บุรีรัมย์ เสยีชีวิตจากการกนิส้มต าปลาร้าดบิ ต้องรอการตรวจสอบว่า สาเหตุ

การเสียชีวิตเกิดจากอะไร อย่างไรกต็าม ครอบครัว โรงเรียนไปจนถึงสธ. จะต้องช่วยกันให้ความรู้ที่ถูกต้องในการ

รับประทานอาหาร ไม่มุ่งที่รสชาตอิย่างเดยีว จะต้องถูกหลักอนามัยด้วย ขณะเดียวกนั ร้านอาหาร ผู้ขาย กค็วรจะมีการ

รณรงค์ให้งดใช้เคร่ืองปรุงที่ดิบ ไม่ถูกหลักอนามัยหรือเสี่ยงต่อการเกิดอนัตรายกับผู้บริโภค แม้จะเป็นความนิยมของ

ผู้บริโภคบางกลุ่มกต็าม หากทุกฝ่ายรณรงค์ และลงมือปฏบิัติอย่างต่อเนื่อง สงัคมจะปลอดภัย และยกระดับมาตรฐาน

ของอาหารไทย อาหารพ้ืนบ้าน ไปอกีขั้นคุณภาพหนึ่ง 

ผจก.รายวัน 360 องศา    -เสนอบทความสมัภาษณ์ นายรังสรรค์ วงษ์บุญหนัก เภสชักร และนักโภชนาการด้านอาหาร กล่าวว่าการที่ปลาร้ามี

หนอนบ่งชี้ ว่าปลอดยาฆ่าแมลง  

     ด้าน อ.สง่า ดามาพงษ์ นักโภชนาการ และที่ปรึกษากรมอนามัย ระบุว่า ปลาร้ามีหนอน คือ ปลาร้าที่ไม่ถูก

สขุลักษณะ แนะน าการท่านปลาร้าให้มคีวามปลอดภัย คอื 1.ท าปลาร้าให้สกุก่อน เพ่ือให้ตวัหนอน ตวัพยาธ ิสารไนโตร

ซามีน และเชื้ อโรคถูกท าลาย 2.อย่าทานปริมาณมากเกินไป เนื่องจากมีโซเดียมสงู อยากให้ทานอาหารให้ครบทุกหมู่ 



                                                             สรุปข่าววันที่  3 กันยายน 2562 5 
สื่อ ประเด็นข่าว 

กนิผกัในปริมาณที่มาก ควรทานแต่พอด ีและควรเป็นปลาร้าที่สกุและสะอาด 

 

มตชิน คอลัมน ์

ส่องโรคไขสขุภาพ 

โรคมือน ้ ากดัเทา้ 

   -เสนอข่าว นพ.ณรงค ์อภิกุลวณชิ รองอธบิดแีละโฆษกกรมการแพทย์ กล่าวว่า โรคผิวหนังที่มักพบในภาวะท่วม คือ 

โรคน า้กดัเท้า ส าหรับการป้องกนัโรคน า้กดัเท้า คือ 1.หลีกเล่ียงการแช่เท้าในน า้นานๆ หรือสวมรองเท้าบูต๊เมื่อต้องลุย

น า้ 2.ล้างเท้าให้สะอาดด้วยน า้สบู่เชด็ให้แห้งและทาครีมบ ารงุผวิ 3.ถ้ามีผื่นแดงแสบหรือคันควรทายาตามอาการ 4.ถ้า

อาการไม่ดขีึ้นควรรีบพบแพทย์ นอกจากนี้  ผู้ประสบปัญหาน า้ท่วมควรระมดัระวังเมื่อเดินลุยน า้ เพราะอาจถูกของมีคม

ทิ่ม ต า ท าให้เกดิบาดแผลและตดิเชื้อโรคต่างๆ รวมทั้งเชื้ อบาดทะยักตามมาได้ แต่เมื่อประสบเหตุดังกล่าว ควรไปท า

แผลที่หน่วยบริการสาธารณสขุทนัที และถ้าไม่เคยฉีดวัคซีนกระตุ้นภูมิคุ้มกนัเชื้ อบาดทะยักมาก่อนควรปรึกษาแพทย์

เช่นกนั 

 

ข่าวสด 

วิธีรบัมือลูกติดยา 

    -เสนอข่าว นพ.ภาสกร ชัยวานิชศิริ รองอธบิดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า เมื่อบุตรหลานของท่านเข้าไปยุ่งเกี่ยวกบัยา

เสพติด สิ่งแรกที่ควรท า คือ การตั้งสติและควบคุมอารมณ์ ต้องพูดคุยด้วยความใจเยน็ พร้อมจะเป็นที่ปรึกษาและให้

ความช่วยเหลือ พูดคุยถึงสาเหตุที่ใช้ยาเสพติด วิธีการใช้ จ านวนและความถี่ พร้อมช่วยกันคิดและหาทางออกของ

ปัญหาร่วมกนั 

    นพ.สรายุทธ์ บุญชัยพานิชวัฒนา ผอ.สถาบันบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี กล่าว

เพ่ิมเตมิว่า เมื่อบุตรหลานติดยาและมีอาการก้าวร้าว ผู้ปกครองต้องตั้งสติและอย่าตื่นเต้นตกใจกบัพฤติกรรมดังกล่าว 

ควรประเมินสถานการณ์ หากก้าวร้าวไม่มากให้พูดคุยด้วยเหตุผล เปิดใจรับฟังปัญหาที่เกิดขึ้น แต่หากมีพฤติกรรม

ก้าวร้าวอย่างรนุแรงหรือมอีาการคลุ้มคล่ัง หูแว่ว เหน็ภาพหลอน ต้องรีบพาไปปรึกษาแพทย์หรือน าส่งสถานบ าบดัรักษา

ยาเสพตดิ เพ่ือช่วยควบคุมสถานการณไ์ด้ ควรพยายามเข้าใจและให้ก าลังใจ 

 

ข่าวสด 

เวบ็ไซต ์sanook 

โรคติดเช้ือในล าไส ้

    -เสนอข่าว นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธบิดีกรมการแพทย์และโฆษกกรมการแพทย์ กล่าวว่า โรคติดเชื้ อทางเดิน

อาหาร หมายถงึ การตดิเชื้ออวัยวะระบบทางเดินอาหาร จากแบคทเีรีย รองลงมาเชื้ อไวรัสและปรสติ อาการหลัก ปวด

ท้องที่อาจเกดิได้ที่ช่องท้อง ไม่มีอาการปวดเฉพาะจุก ท้องเสยี มีไข้ โดยลักษณะอาการมักเกดิขึ้นอย่างเฉียบพลันทนัท ี

เรียกว่า การตดิเชื้อเฉียบพลัน 

    นพ.สมเกยีรต ิลลิตวงศา ผอ.รพ.ราชวิถ ีกล่าวเพ่ิมเตมิว่า โรคตดิเชื้อทางเดนิอาหารสามารถป้องกนัได้โดยการรักษา

สขุอนามยัพ้ืนฐาน อาการของโรคติดเชื้ อทางเดินอาหาร ต้องดูแลประคับประคอง ป้องกนัไม่ให้เกดิอาการขาดน า้ การ

ขาดสมดุลของเกลือแร่ ดื่มน า้สะอาด ใช้ยาผงเกลือแร่ และการรักษาตามสาเหตุ 

 

อมัรินทร์ทวีี 

ช่วยเหลือเด็กป่วยแผลพุพอง 

   -เสนอข่าว ฝ่ายปกครอง และ จนท.สธ.เข้าเย่ียมน้องไอซ์ เดก็ชายวัย 8 ขวบ ลูกชายของนางอ าพันธ ์พะวร ชาวบ้าน

ทุ่งยาว ต.กรอกสมบูรณ์ อ.ศรีมหาโพธ ิจ.ปราจีนบุรี ป่วยเป็นแผลพุพองทั้งตัว รักษาไม่หาย คล้ายกบัอาการป่วยของ

นักแสดง “วินัย ไกรบุตร” ที่ผ่านมาได้พาลูกไปรักษาแต่ไม่หาย หมอระบุไม่ได้ว่าเป็นโรคอะไร แค่จ่ายยามาให้กนิ ทุก

วันนี้ยังต้องรักษาด้วยวิธกีารทายาฆ่าเชื้อธรรมดาๆ ให้ และยาชนิดครีมเข้าช่วย 

    ด้าน นายยุทธสทิธิ์ ศรีนนเคน ปลัด อ.ศรีมหาโพธ ิพร้อมด้วย จนท.รพช.กรอกสมบูรณ ์จนท.พัฒนาสงัคมและความ

มั่นคงของมนุษย์ ลงพ้ืนที่เพ่ือเย่ียมน้องไอซ์ รวมทั้งสอบถามอาการ พร้อมก าหนดแนวทางการช่วยเหลือต่อไป 

 

ไทยรัฐ 

โรคมือเทา้ปาก 

     -เสนอข่าว นพ.ธติิ แสวงธรรม ผอ.รพ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี เปิดเผยว่า สธ.ห่วงเดก็เลก็ป่วยโรคมือ เท้า ปาก ที่มัก

ระบาดในช่วงฤดูฝนเป็นโรคที่พบบ่อยในเดก็อายุน้อยกว่า 5 ปี เกดิจากเชื้อไวรัสกลุ่มเอนเทอโรไวรัสหลายชนิด แต่ชนิด

ที่รนุแรงมากและเสี่ยงต่อการเสยีชีวิตคอื EV71 เดก็ที่เป็นโรคมอื เท้า ปาก มกัเริ่มด้วยอาการมไีข้ เบื่ออาหาร มผีื่นแดง

ในช่องปาก กระพุ้งแก้ม ลิ้นและเหงือก หรือเป็นตุ่มน า้ใสขึ้นบริเวณฝ่ามอืฝ่าเท้า ติดต่อทางการไอ จาม กนิอาหาร หรือ

สมัผสัสิ่งของร่วมกนั ดงันั้น รพ.บ้านโป่ง ประชาสมัพันธร์ณรงคร่์วมกนัสกดัโรคมอื เท้า ปาก ด้วยการรักษาความสะอาด 

หมั่นล้างมอื หากมอีาการป่วยควรรีบมาพบแพทย์ทนัท ี

 


